



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเย็อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โทร. ๐ ๓๓๗๐ ๘๖๐๙ ต่อ ๑๑๐

ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๒๘ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเผยแพร่จํานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเย็อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

### ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน ๙ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อ EB๑๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

### ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการแสดงเจตนาธรรมหรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โรงพยาบาลเย็อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงได้จัดทำประกาศเจตนาธรรมการต่อต้านการทุจริต และจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ อาคารภูมิพัฒน์ โรงพยาบาลเย็อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุญาตนำประกาศเจตนาธรรมการต่อต้านการทุจริต และผลการดำเนินงานกิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(นางสาวดาริยะห์ ตะเย๊ะ)




นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายอดุสย เรืองมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเย็อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
ตามประกาศโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
ของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัน/เดือน/ปี : ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)     ตั้งเอกสารแนบ         ๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔         ๒. การดำเนินงานกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : .....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวดาริยะห์ ตะเย๊ะ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง  (นายอดุลย์ เร็งมา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวดาริยะห์ ตะเย๊ะ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	